

Số: 718/BC-SKHĐT

Bắc Giang, ngày 20 tháng 10 năm 2022

## **BÁO CÁO**

### **Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 07/2011/NĐ-CP ngày 25/01/2011 của Chính phủ**

Kính gửi: Công an tỉnh Bắc Giang

Ngày 26/9/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản số 2431/CAT-ANKT về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 07/2011/NĐ-CP ngày 25/01/2011 của Chính phủ về biện pháp kinh tế bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết một số nội dung như sau:

#### **I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN**

##### **1. Việc quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị định số 07/2011/NĐ-CP**

Kể từ khi ban hành Nghị định đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư luôn xác định việc phổ biến quán triệt các nội dung Nghị định có liên quan đến công tác quản lý, thực thi công vụ của Sở là nhiệm vụ trọng tâm mà từng cán bộ, đảng viên nhất là các đồng chí lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở phải tích cực triển khai thực hiện thường xuyên, hàng năm và đảm bảo kịp thời, sát điều kiện thực tiễn của cơ quan. Nội dung tập trung vào các điểm mới, các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, nhất là những vấn đề có liên quan trực tiếp đến việc tham mưu Tỉnh uỷ, UBND tỉnh các cơ chế, chính sách, nhiệm vụ, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

##### **2. Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện các biện pháp kinh tế bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội**

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác, Sở đã ban hành nhiều kế hoạch, văn bản có liên quan đến công tác bảo vệ an ninh quốc gia, phòng chống tội phạm...nhằm triển khai các nội dung chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh...như: Kế hoạch số 12/KH-SKHĐT, ngày 11/02/2020 thực hiện Công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020; Kế hoạch số 13/KH-SKHĐT, ngày 11/02/2020 về Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy năm 2020; Kế hoạch số 26/KH-SKHĐT, ngày 05/6/2020 về Triển khai thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2020...

### **3. Đánh giá hiệu quả công tác ban hành văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện biện pháp kinh tế bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội**

Trên cơ sở những kế hoạch, văn bản đã ban hành cũng như công tác phổ biến, quán triệt đã góp phần nâng cao trách nhiệm và nhận thức, hành động trong công tác xây dựng phòng trào bảo vệ an ninh quốc tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội tới toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan cũng như góp phần tích cực trong việc xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “*An toàn về an ninh, trật tự*”.

Bên cạnh đó, với nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn về kế hoạch và đầu tư, Sở tiếp tục thực hiện tốt công tác thẩm định và phối hợp với các cơ quan, ban ngành và địa phương có liên quan trong việc thực hiện các thủ tục cấp phép đầu tư, cấp giấy phép hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật nhất là công tác đảm bảo an ninh trật tự. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong việc xây dựng môi trường sản xuất, kinh doanh lành mạnh, đúng quy định của pháp luật.

## **II. KẾT QUẢ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 07/2011/NĐ-CP NGÀY 25/01/2011 CỦA CHÍNH PHỦ TỪ NĂM 2011 ĐẾN NAY**

### **1. Về việc đưa nội dung, yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội vào thể chế, chính sách, chương trình, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế**

Một trong những chức năng, nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư là tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư phát triển... Trong đó, việc xây dựng và triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch, các nội dung về bảo vệ quốc phòng, an ninh, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh đã được thể hiện rõ trong nội dung của quy hoạch, kế hoạch. Cụ thể:

- Trong công tác xây dựng và triển khai thực hiện quy hoạch:

Trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 269/QĐ-TTg ngày 02/3/2015 đã xác định rõ quan điểm “*Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên cơ sở củng cố cơ sở vật chất và lực lượng, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, chủ động trong mọi tình huống*”.

Đồng thời, trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 17/02/2022 một lần nữa lại xác định “*Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên cơ sở củng cố cơ sở vật chất và lực lượng, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc*”.

*Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân”.*

Quan điểm về đảm bảo quốc phòng, an ninh được cụ thể hóa thành các nội dung của quy hoạch, các phương án phát triển các ngành, lĩnh vực, các khu vực phát triển được tính toán để đáp ứng các yêu cầu về đảm bảo quốc phòng, an ninh; xác định các khu vực hạn chế phát triển để đáp ứng các yêu cầu về đảm bảo quốc phòng, an ninh từ đó quy hoạch thành các khu vực dành riêng cho công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh.

- Trong tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch: Trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và 05 năm, các nhiệm vụ, giải pháp về đảm bảo quốc phòng, an ninh được xác định rõ, đồng thời, thực hiện giao nhiệm vụ cụ thể cho các cấp, các ngành trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm. Đồng thời, trong kế hoạch đầu tư công hằng năm và kế hoạch đầu tư công trung hạn đã xác định rõ các công trình, dự án đầu tư cho công tác quốc phòng, quân sự địa phương, công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội.

Ngoài ra, trong công tác đầu tư ngân sách xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh cũng đã ưu tiên cho những dự án, công trình gắn với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, ưu tiên các công trình thiết yếu phục vụ nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh, góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Từ năm 2011 đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh bố trí trên 155 tỷ đồng vốn đầu tư công để triển khai xây dựng 10 dự án liên quan đến lĩnh vực an ninh trật tự, trong đó có một số công trình lớn như: Cơ sở làm việc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bắc Giang; Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất khu B thuộc Công an tỉnh, Nhà bếp ăn Công an tỉnh; bố trí vốn đối ứng xây dựng Trụ sở làm việc Công an tỉnh Bắc Giang (giai đoạn II); bố trí vốn BTGPMB cơ sở làm việc Công an huyện Yên Thế, Công an huyện Lạng Giang...

Khi thu hút đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội, nhất là đối với các dự án lớn, dự án đầu tư nước ngoài, Sở đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quốc phòng, an ninh để thẩm tra, xác minh, bảo đảm việc chấp thuận đầu tư dự án không ảnh hưởng đến nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh và gây ra các vấn đề xã hội; tránh lợi dụng đầu tư, hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch để gây phương hại đến an ninh quốc gia, đầu tư gây hủy hoại môi trường, gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Từ năm 2011 đến nay toàn tỉnh cấp đăng ký mới cho gần 600 dự án FDI với số vốn đăng ký đạt khoảng 7,6 tỷ USD của các Nhà đầu tư nước ngoài đến từ hơn 27 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào địa bàn tỉnh Bắc Giang. Trong đó dẫn đầu về số dự án là Hàn Quốc, đứng đầu về số vốn đăng ký đầu tư là Trung Quốc. Đến nay, toàn tỉnh có 512 dự án còn hiệu lực với số vốn đạt 7,11 tỷ USD. Các dự án FDI đi vào hoạt động góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bên cạnh đó, đối với các hồ sơ đề nghị cấp thông báo góp vốn/mua cổ phần/mua phần vốn góp của các Nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế tại Việt Nam cũng được Sở phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác thẩm định, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Trong tổng số trên 136 thông báo đáp ứng điều kiện góp vốn/mua cổ phần/mua phần vốn góp do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp từ trước đến nay thì có trên 81 thông báo được xin ý kiến tham gia của Công an tỉnh Bắc Giang (chủ yếu là giai đoạn từ cuối năm 2019 đến nay). Với sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang và Công an tỉnh, đến nay đã phát hiện 04 hồ sơ có dấu hiệu đầu tư "núp bóng" đều được Sở Kế hoạch và Đầu tư từ chối cấp thông báo.

Nhằm nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư dòng vốn FDI có chọn lọc, nâng cao chất lượng, những năm gần đây công tác thẩm định, phê duyệt các dự án FDI luôn được quan tâm, chỉ đạo sát sao. Đặc biệt theo tinh thần Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030, từ cuối năm 2019 đến nay Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh trong công tác thẩm định cấp mới các dự án FDI, các dự án FDI điều chỉnh từ tỉnh khác về Bắc Giang với tổng số dự án xin ý kiến là 45 dự án (trong đó Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới cho 32 dự án; điều chỉnh cho 12 dự án).

Bên cạnh đó, 100% các khoản viện trợ phi chính phủ đề nghị tiếp nhận, trước khi Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đều được xin ý kiến Công an tỉnh Bắc Giang. Từ đầu năm tới nay, tỉnh Bắc Giang đã phê duyệt tiếp nhận 07 khoản viện trợ PCPNN với tổng giá trị viện trợ cam kết là 63.304 USD (tương đương 1,46 tỷ VND). Trong đó, tỉnh đã tiếp nhận 03 khoản viện trợ và 04 khoản viện trợ phi dự án của các tổ chức, cá nhân nước ngoài. Dự kiến tới hết năm 2022, tiến độ giải ngân các khoản viện trợ PCPNN ước đạt 57.096 USD (tương đương với 1,31 tỷ VND), bằng 90,2% so với kế hoạch cam kết viện trợ đã đề ra.

## **2. Công tác hoàn thiện cơ chế giám sát, quy trình, quy chế tại đơn vị, địa phương mình góp phần kiểm soát, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hoạt động kinh tế gây nguy hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội**

Để đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát sau chấp thuận các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách cũng như việc kiểm soát, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm của các Chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyết định ban hành quy chế phối hợp đồng thời thành lập các tổ công tác để kiểm tra, rà soát các dự án hàng năm theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể: Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 06/3/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra và xử lý sau kiểm tra các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (nay là Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 12/4/2022 của UBND tỉnh)...

Theo đó, đến nay Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành kiểm tra đối với 85 dự án, thanh tra 34 dự án (trong giai đoạn 2016-2022). Căn cứ kết quả thanh tra,

kiểm tra và quá trình theo dõi triển khai thực hiện và hoạt động của dự án đầu tư, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 120 Nhà đầu tư, với tổng số tiền xử phạt là 2.670 triệu đồng.

### **3. Về việc ưu tiên phát triển kinh tế đối với địa bàn trọng yếu, lĩnh vực trọng điểm về an ninh, trật tự**

Đối với việc tham mưu UBND tỉnh xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã lồng ghép việc phát triển kinh tế đối với một số địa bàn trọng yếu, lĩnh vực trọng điểm về an ninh, trật tự. Đồng thời, về việc lấy ý kiến xây dựng các quy hoạch thì trong quá trình triển khai xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội (*theo quy định tại Nghị định 92/2006/NĐ-CP và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP của Chính phủ*) và Quy hoạch tỉnh (*theo quy định của Luật Quy hoạch*), Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu với UBND tỉnh thực hiện xin ý kiến của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng theo quy định. 100% các ý kiến tham gia đều được tỉnh tiếp thu, bổ sung đầy đủ.

### **4. Về việc thành lập doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội**

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa có các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh được thành lập mới có liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, chủ yếu là chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc các đơn vị an ninh, quốc phòng nhằm mục đích phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và quốc gia như: Chi nhánh bưu chính Viettel Bắc Giang – Tổng Công ty cổ phần bưu chính Viettel; chi nhánh Viettel Bắc Giang – Chi nhánh tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội; Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Bắc Giang...

Trên đây là báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 07/2011/NĐ-CP ngày 25/01/2011 của Chính phủ về biện pháp kinh tế bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội từ năm 2011 đến nay, đề nghị Công an tỉnh Bắc Giang tổng hợp theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Giám đốc Sở (b/c);
- Lưu: VT, KTĐN<sub>(Loan)</sub>.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Văn Hưởng**